

Số: 17/NQ – HĐND

Thanh Chương, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG  
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 07**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thị trấn tại kỳ họp thứ 07.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí với những nội dung đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023**

Sáu tháng đầu năm 2023, trong điều kiện nền kinh tế ở nước ta được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa-xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu vẫn diễn biến thất thường, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, bên cạnh đó là dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành cấp trên, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội tại thị trấn đã có những bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất dự ước đạt 415 tỷ đồng ; tốc độ tăng trưởng dự ước đạt 12 %; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, thu ngân sách tăng trưởng khá. Xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường được quan tâm; Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Giáo dục đào tạo được chăm lo; Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn có tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh môi trường vẫn còn tình trạng vớt rác thải bừa bãi, đưa rác

thải tập kết không đúng giờ quy định. Công tác quản lý nhà nước về hành lang giao thông chưa đảm bảo, còn để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để bày bán hàng hóa, để biển quảng cáo, họp chợ trái phép, Công tác tuần tra, xử lý của các lực lượng được giao nhiệm vụ kết quả chưa cao. Việc tham gia của nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng còn ít...

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2023**

Theo dự báo những tháng cuối năm 2023, tình hình trong nước, tỉnh, huyện và thị trấn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... diễn biến khó lường. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và trên cơ sở phân tích tình hình, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế. Trong những tháng cuối năm 2023, cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

### **1. Các chỉ tiêu:**

Hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được HĐND thị trấn thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

### **2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, nghị quyết của HĐND thị trấn để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; chú trọng phát triển mạnh các ngành thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tập trung chỉ đạo, thực hiện sản xuất vụ Hè thu năm 2023 đạt kế hoạch đề ra. Phát triển chăn nuôi tái đàn theo hướng gia trại gắn với kiểm soát giết mổ và bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống hạn và phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ.

- Tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các dự án đầu tư công đảm bảo thời gian, chất lượng. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí nguồn vốn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Duy trì hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh hàng tháng.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tập trung hoàn tất nhanh nhất các thủ tục sớm đưa ra tổ chức bán đấu giá các khu đất để đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch; Điều hành chặt chẽ thu, chi ngân sách trong năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các tiêu chí văn minh đô thị, trong đó tập trung xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đi vào thực chất. Đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn Thanh Chương.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, an toàn thực phẩm, y dược tư nhân đảm bảo hoạt động đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Chủ động công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu phát hiện phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Chỉ đạo khám tuyển NVQS, tuyển quân theo đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu. Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đảm bảo trật tự toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, không để các vụ cháy xảy ra trong mùa nắng nóng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên cả 03 phương diện: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp tiếp dân, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân; không để xảy ra điểm nóng khiếu kiện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và bộ phận chuyên môn. Nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức ở thị trấn

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn.
4. Hội đồng nhân dân thị trấn kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị trấn khóa IX, kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- TT.Hội đồng nhân dân, UBND huyện (để BC);
- TT.HU, TT Hội đồng nhân dân Thị trấn;
- Chủ tịch, PCT UBND Thị trấn;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn;
- Các ban, ngành tại Thị trấn;
- 07 khối;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Hưng**